



ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/ว ๓๘๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา ให้แก่ผู้เรียนมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการทำกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนจะได้ทั้งการบูรณาการความรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และเพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสวท. จึงได้จัดให้มีการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยจัดประกวดรอบคัดเลือกผ่านศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จำนวน ๑๓ ศูนย์และรอบชิงชนะเลิศซึ่งดำเนินการโดย สสวท.

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดทราบ และให้การสนับสนุนโรงเรียนในการส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลกำหนดการและการส่งผลงานได้ทาง www.stemedthailand.org หรือทาง short URL และ QR code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทศาสน์ มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

โทรศัพท์ ๐-๔๕๖๑-๓๓๗๒

โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๓๓๗๙



เชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม
การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา สสวท.
ประจำปี ๒๕๖๒

IPST. STEM 2019 Project Contest

“การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา สสวท.” ประจำปี ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในการนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยมีการแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ รอบ รอบคัดเลือกจัดในระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศจัดที่ สสวท. เข้าดูรายละเอียดได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร “คู่มือ
การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา”
เพื่อศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการ
ประกวดได้ที่นี้



หรือ <https://goo.gl/9q78LZ>

รายละเอียดข้อมูลการส่งผลงาน
ตามโรงเรียนที่สังกัด ดาวน์โหลดได้ที่นี้



หรือ <https://goo.gl/tRBspJ>